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Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um þriggja fasa rafmagn.

Frá Drífu Hjartardóttur.

1. Hver er niðurstaða nefndar sem skipuð var samkvæmt þingsályktun um þriggja fasa
rafmagn sem samþykkt var á Alþingi 10. mars 1999?

2. Hversu margir notendur hafa fengið aðgang að þriggja fasa rafmagni á svæði Raf-
magnsveitna ríkisins sl. þrjú ár, flokkað eftir sýslum?


